



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## องค์กรครูหนุนต่ออายุราชการ 65 ปี ชี้มีประสพการณ์-ช่วยยกคุณภาพ

จากกรณีนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแนวคิดขยายเวลาเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูจาก 60 ปี เป็น 65 ปี เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาข้อดีข้อเสียก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอความเห็นชอบนั้น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสนอง ทาหอม ประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่จะให้ขยายเวลาเกษียณฯของข้าราชการครูเป็น 65 ปี เพราะจะช่วยให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น เนื่องจากมีประสพการณ์การสอน ถือเป็นครุมืออาชีพและยังมีไฟในการจัดการเรียนการสอนได้อีกหลายปี โดยเฉพาะครูสอนวิชาคุณธรรม จริยธรรมควรต้องต่ออายุราชการ เพราะข้าราชการครูรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญด้านวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าครุมืออาชีพเหล่านี้ก็พร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง ศธ.จึงควรเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายสงวน อินทร์ภักษ์ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การขยายเวลาเกษียณฯของครูจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะข้าราชการครูที่ยังมีอายุมากก็จะมีประสพการณ์มากตามไปด้วย และยังสามารสร้างประโยชน์ได้ต่อไปอีก ตนเชื่อว่าการจ้างข้าราชการครูเหล่านี้ต่อไปจะคุ้มค่า แต่ก็ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคนอย่างเข้มงวด โดยเน้นครูที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจด้วย

ด้านนายสุเมธ แย้มมนุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน เพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูในสาขาที่มีความสำคัญได้ระดับหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาในเกือบทุกมหาวิทยาลัยรัฐก็มีการขยายเวลาเกษียณฯของอาจารย์อยู่แล้ว โดยบางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ต่ออายุราชการเฉพาะอาจารย์ที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกเท่านั้น ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยต่อให้ทั้งระดับปริญญาโทและเอก อย่างไรก็ตาม ศธ.ต้องร่างระเบียบขึ้นมารองรับให้ชัดเจน เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยที่ประสบปัญหาฟ้องร้องในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากมีปัญหาคความขัดแย้งเรื่องการอนุมัติให้ต่ออายุราชการ

หน้า 26